



Giáo Phận CALGARY - ALBERTA Giáo Xứ THÁNH VINH SƠN LIÊM

St. Vincent Liem Parish

2412 - 48th Street SE. Calgary, AB T2B 1M4

Phone: 403-262-1078 Email: st.vsl@telus.net - Website: <http://www.stvincentliem.ca>



BÍ TÍCH

- + **Giải Tội:** 20 phút trước các Thánh Lễ.
- + **Rửa Tội Trẻ Em:** 1:30 PM Thứ Bảy cuối tháng.
- + **Hôn Phối:** Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ.
- + **Xức Dầu Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với quý Cha bất cứ lúc nào.
- + **Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha.

THÁNH LỄ

- + **Thứ Hai - Thứ Sáu** 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Thứ Bảy** 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:15 PM; 6:00 PM
- + **Chúa Nhật** 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Chầu Thánh Thể**
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng 5:30 PM

QUÝ CHA

- + **Linh Mục Chánh Xứ**
J.B. Nguyễn Đức Vượng 403-479-4638
- + **Linh Mục Phó Xứ**
Martin Maria Nguyễn Huy Thông 403-589-4040

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chủ Tịch

Vinh Sơn Liêm Michael Nguyễn 403-615-9568

Phó Nội Vụ

Giuse Trần Thanh Hải 403-608-0733

Phó Ngoại Vụ

Vincent Phạm Đào Quốc Duy 587-832-1701

Thư Ký

Phêrô Nguyễn Thanh Tích 403-808-8732

Thư Ký Giáo Xứ

Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403-262-1078

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Ngày 16 Tháng 2 Năm 2025

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C

CÁC MỐI PHÚC & mối họa

“PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẸ NGHEO KHỔ.
Khốn cho các người là những kẻ giàu có.”
[Lc 6, 17, 20-26]



📖 Bài đọc 1: Gr 17,5-8

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyên rửa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trở sinh hoa trái.

Bài đọc 2: 1Cr 15,12.16-20

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.

✠ Tin Mừng: Lc 6,17.20-26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn. Thấy vậy, Đức Giê-su ngược mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải sầu khổ, vì anh em sẽ được vui cười. “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. “Nhưng khốn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi. “Khốn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các người sẽ phải đói. “Khốn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các người sẽ phải sầu khổ than. “Khốn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

Suy Niệm: Phúc cho những kẻ nghèo khó!

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Chúng ta thường nghe các mối phúc thật này trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu (5,1-12a) vào các dịp lễ Các Thánh; Chúa nhật IV Thường Niên, năm A; lễ an táng và cầu cho tín hữu đã qua đời. Nhưng các Mối Phúc Thật trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay không nói về những người có “tinh thần nghèo khó”, mà về những người nghèo đói thật sự, những người đau khổ về thể xác và tâm hồn: “Phúc cho các người là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các người. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ đói khát, vì các người sẽ được no đầy.”

Khi nghe Chúa Giê-su đối chiếu hoàn cảnh hiện tại với thực tế tương lai, chúng ta không khỏi thắc mắc: “Như vậy, không có hạnh phúc thật trên trần gian này hay sao?” Hoặc: “Thôi, mình ráng chịu khổ, kiên nhẫn, ráng sống nghèo để đời sau được sung sướng, hạnh phúc.” Vậy ra, tôn giáo chỉ là “thuốc phiện ru ngủ quần chúng” như Karl Marx đã nói hay sao? Thực ra, Tin Mừng không bao giờ cổ võ việc sống nghèo theo kiểu này. Sự nghèo khổ, bần cùng là một điều xấu, và phải bị loại trừ bằng mọi giá.

Vậy tại sao Chúa Giê-su lại nói những người nghèo thì có “phúc”? Vì người nghèo là người biết rằng thế giới không thể làm thỏa mãn hết mọi ước muốn của con người nên họ hướng về Chúa, và chỉ còn biết trông cậy vào Người mà thôi. Họ cũng là người ý thức rằng, họ được Thiên Chúa yêu thương che chở không phải vì công trạng của họ, nhưng vì Người là Thiên Chúa tình yêu, Người yêu thương vì chính hoàn cảnh của họ: nghèo đói, đau khổ, bị áp bức, chịu bất công,...

Tuy nhiên, Tin Mừng không gán cho những người nghèo mọi đức tính tốt, cũng không đổ mọi tội lỗi lên đầu những người giàu có! Tuy nhiên, nhiều lần Chúa Giê-su lên tiếng cảnh giác chúng ta về sự giàu có. Sự giàu sang không phải là điều xấu, nhưng nguy hiểm! Nguy hiểm vì nó có thể gây ra sự thỏa mãn giả tạo. Những người được thỏa mãn về của cải vật chất dần dần nghĩ rằng họ không cần đến Thiên Chúa. Nhưng họ quên rằng chỉ có Chúa là

Đấng làm no thỏa mọi khát vọng, mọi ước mơ hạnh phúc nơi con người.

Thiên Chúa luôn muốn con người được hạnh phúc. Và hạnh phúc đích thật được xây dựng không phải nơi của cải vật chất, nhưng trong đời sống hướng về Chúa với niềm cậy trông, và hướng về tha nhân trong tình thương và liên đới. Chúa Giêsu không giải thích về điều ác và đau khổ, nhưng trong suốt ba năm đi rao giảng, Người luôn tranh đấu chống lại nó, chữa lành, xoa dịu, tha thứ và ủi an. Người xác định ở đây rằng sự đau khổ không ngăn cản chúng ta sống bình an trong tâm hồn. Giữa những bách hại và thử thách, Người ban bình an cho chúng ta “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27).

Khi chúng ta đã dồn mọi nỗ lực trong việc chiến đấu với bệnh tật và đau khổ, nếu chúng ta đang phải sống trong lầm than, trong buồn rầu và thất vọng, chúng ta hãy nhớ lại các “Mối Phúc Thật” mà Chúa Giêsu đã công bố khi nhìn những người nghèo đang vây quanh Người. Người cũng nói với chúng ta hôm nay: “Các con là những người kém may mắn trong cuộc đời; các con không có tiền cũng chẳng có địa vị, các con đau khổ vì phải sống trong cảnh chia ly; các con không thể gọi Chúa là ‘Cha’ vì người cha của các con hung bạo, luôn say sưa và đánh đập vợ con; các con khóc than vì người thân yêu của các con ra đi quá sớm; các con đang phải vật lộn với cuộc sống, vất vả hơn những người khác. Tuy thế, các con vẫn có phúc. Không phải vì Chúa sẽ đảo ngược mọi vai trò, mọi hoàn cảnh, nhưng vì Chúa yêu thương các con. Chúa yêu thương các con hơn những người khác. Chúa không muốn các con đau khổ, nhưng nếu điều đó xảy ra, các con hãy biết rằng, Chúa ở với các con và ôm ấp các con trong tay Người.”

Chúa luôn ở với chúng ta, khuyến khích chúng ta chiến đấu chống lại điều ác. Chỉ có Chúa mới mang đến cho chúng ta các “Mối Phúc Thật” này. Ước mong rằng chúng ta biết khám phá ra hạnh phúc đích thật trên con đường theo Chúa Giêsu, là Đấng sẽ làm no thỏa mọi khát vọng trong tâm hồn của mọi người. Amen.

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa.

LỊCH PHỤNG VỤ

16 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Gr 17,5-8 / 1Cr 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26

Thánh Vịnh Tuần II

GIÁO LÝ CÔNG ĐỒNG:

H. Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế nào?

T. Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế này: một là đón nhận ân sủng của Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện và lãnh các bí tích; hai là thực hành khổ chế và các nhân đức, đặc biệt là đức tiết độ. (GLHT,539)

CHIA SẺ:

Chúng ta đã biết đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban. Vậy để có được ơn ấy, và để ơn ấy lớn lên trong sự bền vững, chúng ta phải năng cầu nguyện, vì Chúa đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5); Siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể như Chúa Giêsu đã phán: “Bánh sự sống chính là Ta. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35). Chính ơn Chúa qua những bí tích này sẽ giúp linh hồn chúng ta được mạnh mẽ và can đảm để chống trả trước những tấn công của ma quỷ khiến chúng ta sã ngã và phạm tội.

Ngoài ra, chúng ta còn phải sống khổ chế. Khổ chế là chế ngự những tính mê tạt xấu trong tâm hồn, tập từ bỏ ý riêng, cố gắng thắng cơn cám dỗ, thực hành các nhân đức như đức tin, cậy, mến, hiền hòa, trong sạch... nhất là đức hiền lành và khiêm nhường. Đàng khác, chúng ta hãy sống tiết độ, nghĩa là giữ mực thước, ăn uống chừng mực, không chiều theo những tính mê, tạt xấu, không xả lảng trong giải trí và ăn uống.

17 Thứ Hai - St 4,1-15.25 / Mc 8,11-13

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

18 Thứ Ba - St 6,5-8;7,1-5.10 / Mc 8,14-21

19 Thứ Tư - St 8,6-13.20-22 / Mc 8,22-26
20 Thứ Năm - St 9,1-13 / Mc 8,27-33
21 Thứ Sáu
St 11,1-9 / Mc 8,34-39 (hoặc Mc 8,34-9,1)
Thánh Phê-rô Đamianô, Giám mục
Tiến sĩ Hội Thánh

**22 Thứ Bảy - Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô
Lễ Kính - 1Pr 5, 1-4 / Mt 16,13-19
Thánh Vịnh Riêng**

**23 CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 / 1Cr 15,45-49
Lc 6,27-38
Không cử hành lễ Thánh Pôlycarpô,
Giám mục, Tử đạo - Thánh Vịnh Tuần III**

THÔNG BÁO

40 GIỜ, CHÀU THÁNH THỂ THAY CHO GIÁO PHẬN CALGARY

Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa, trong tâm tình của Năm Thánh 2025, Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm chúng ta đã đáp lại lời mời gọi của Đức Giám Mục William McGrattan để thay mặt Giáo phận Calgary Châu Thánh Thể bắt đầu từ lúc 7:00 tối Thứ Sáu ngày 28/3/2025 đến 11:00 sáng Chúa Nhật ngày 30/3/2025 (40 giờ Châu Thánh Thể).

Mỗi giờ chiều sẽ có các Hội Đoàn, các Ca Đoàn, các Ban, Ngành và Đoàn Thể hướng dẫn cho Giáo xứ. Đặc biệt, kêu gọi Cộng đoàn tham gia các giờ chiều sau 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Chúng ta có thể tham gia nhiều giờ chiều trong suốt 40 tiếng.

Ngoài những giờ chiều chung, mỗi cá nhân vẫn có thể đến nhà thờ, ngồi trước Minh Thánh Chúa và cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể.

Ban Phụng Vụ: Anh Nguyễn Thanh Tích (403) 808-8732.

HỘI THẢO VỀ GIA ĐÌNH TIẾN TỚI HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI

Vào lúc 3:00 pm Chúa Nhật ngày 2/3/2025, chúng con có mời Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh, Việt Nam, đến chia sẻ đề tài về Gia Đình và tham dự Thánh lễ lúc 6:00 pm. Sau đó có bữa cơm gia đình. Nếu quý gia đình nào muốn dự bữa cơm chung, xin liên lạc với Chị Phương (403) 714-4389.

Chúng con đã gửi thư về các gia đình đã làm đám cưới tại Giáo xứ (88 đôi), xin hồi báo số người để Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân sắp xếp nghi thức trong nhà thờ và Ban Ấm Thực giúp thức ăn cùng ngày. Kính mời.

NHÓM JOHN PAUL II TỔ CHỨC HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 2 THÁNG 1 LẦN TẠI ĐỀN THÁNH OUR LADY OF THE ROCKIES, CANMORE, AB

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em, trong Năm Thánh 2025 này, Đức Cha Willam McGrattan chấp thuận cho Nhà Thờ Núi Đức Mẹ tại Canmore, Alberta là nơi hành hương trong Năm Thánh này để nhận ơn toàn xá. Nhóm John Paul II sẽ tổ chức chuyên chở quý vị 2 tháng 1 lần, thuê các chuyến đi mỗi chuyến 25 người.

Chuyến đầu tiên vào ngày Chúa Nhật 30/3/2025 đi từ nhà thờ lúc 9:30 am, sẽ về lại nhà thờ lúc 4:00 pm.

Chương trình Hành Hương:

1. Trên đường hành hương: lần hạt.
2. Đến nơi cầu nguyện, có Thánh lễ chữa lành lúc 11:30 am.
3. Sau Thánh lễ sẽ có bữa ăn tay cầm và về đến nhà thờ lúc 4:00 pm.
4. Việc thuê xe: nếu 24 chỗ: \$1,500; Nếu 14 chỗ: \$1,000. Chia nhau trả cho Ban Tổ Chức.
5. Xin liên lạc Hoàng Kim (587) 966 - 6788 để đặt chỗ.

GIỚI TRẺ GIÁO XỨ CẦN GÌ? BAN GIÁO LÝ, TNTT VÀ JOHN PAUL II VÀ CÁC BẠN - ĐỂ CÁC BẠN “NÓI VỚI CHÚA VÀ NÓI VỀ CHÚA” (ST DOMINIC)

Các Bạn Trẻ thân mến, với 70 T/A và Giáo Lý Viên; với 40 Dự Trưởng và Trưởng TNTT và với 25 Bạn Trẻ trong nhóm John Paul, Các Bạn cần gì? Đã có Anh Đa-minh Nguyễn Huy, S.T.L (Licentiate in Sacred Theology, Thạc sĩ Thần Học tại Roma) hiện là giám đốc chương trình mục vụ thuộc Giáo phận Calgary, nói tiếng Anh và tiếng Việt, sẽ đến giúp cho các Bạn mỗi tháng 1 lần.

• Saturday, Feb 22nd @ 7:00 pm – 8:00 pm: The Vocation of the Catechist (Ơn Gọi Của Người Giáo Lý Viên).

Mong quý phụ huynh khuyến khích và tất cả các Bạn cùng tham gia. Qua chương trình này, các Bạn sẽ được nhận Chứng Chỉ Tham Dự Khóa Bồi Dưỡng Giáo Lý 2025 (Certificate of Participation in the Catechetical Formation Workshops 2025). Thân mời.

THAM DỰ BUỔI HÒA NHẠC VỀ THÁNH GIU-SE NGÀY 17/3/2025

Ca đoàn tổng hợp với 80 ca viên thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm rất vinh dự được Ban Tổ Chức mời để hát trong Buổi Hòa Nhạc về Thánh Giu-se “Litany of St. Joseph in Song: A Monumental Concert Event”.

Buổi hòa nhạc vĩ đại này diễn ra vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 3 năm 2025, tại Jack Singer Concert Hall sẽ là một trải nghiệm khó quên, ghi ảnh, lên truyền thông Giáo phận. Chương trình có sự góp mặt của các Ca đoàn từ khắp Giáo phận Công Giáo Calgary trong một buổi tối âm nhạc thiêng liêng, điểm nhấn mạnh là buổi ra mắt tác phẩm mới: “Litany of St. Joseph in Song.” Buổi hòa nhạc sẽ có sự góp mặt của nhiều Ca đoàn khác nhau, bao gồm Ca đoàn nhà thờ Việt Nam từ St. Vincent Liem, một ca đoàn

Nigeria, ca đoàn Pháp từ Nhà thờ Sainte-Famille, ca đoàn tuyên úy St. Francis Xavier, và ca đoàn trường học Bishop McNally. Nghệ sĩ độc tấu Michelle Todd, người đã biểu diễn tại các địa điểm uy tín như Royal Albert Hall, sẽ góp mặt trên sân khấu, góp phần tạo nên sự rực rỡ cho đêm nhạc. Nếu quý vị nào muốn tham dự buổi hòa nhạc này xin liên lạc trực tiếp với link hoặc người có trách nhiệm để mua vé. Nơi tổ chức: Jack Singer Concert Hall.

* Thời gian: Thứ Hai, ngày 17/3/2025, lúc 7:00 pm.

* Vé: <https://www.artscommons.ca/whats-on/the-litany-of-st-joseph-in-song>

* Liên hệ: Sean Lynn, Giám đốc điều hành của God Squad Canada Society: sean@godsquad.ca (587) 888-5482 hoặc Cô Hoàng Kim (587) 966-6788.

TIỀN THU CHÚA NHẬT NGÀY 9/2/2025

* Thứ Bảy (8/2/2025):

Thánh Lễ 4:15 pm	\$790.00
Thánh Lễ 6:00 pm	\$930.00

* Chúa Nhật (9/2/2025):

Thánh Lễ 9:00 am	\$2,004.00
Thánh Lễ 11:00 am	\$1,735.00
Thánh Lễ 6:00 pm	\$1,915.00

CỘNG CÁC LỄ \$7,374.00

Quý Xây Dựng	\$779.00
Làm Phép Nhà	\$300.00

TỔNG CỘNG \$8,453.00

ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CHÚA NHẬT NGÀY 9/2/2025

Số DB Họ và Tên	Số Tiền Đóng Góp
#706. A.C Nguyễn Ngọc Hưng & Cầm	\$270.00
#122. A.C Nguyễn Tuấn Anh & Nga	\$200.00
#522. Ô.B Phạm Côi & Lan	\$150.00
#136. A.C Nguyễn Đình Chánh	\$100.00

#461. A.C Nghi Michael & Nhung	\$100.00
#365. A.C Trần Đức Quang & Thủy	\$70.00
#460. Anh San Kim Hoàn	\$60.00
#623. A.C Phạm Ngọc Tuấn Huy & Hiền	\$55.00
#126. Ô.B Nguyễn Đình Bé & Nhung	\$50.00
#177. Ô.B Nguyễn Kim Khánh & Điệp	\$50.00
#179. A.C Nguyễn Đăng Khoa & Đào	\$50.00
#204. A.C Nguyễn Duy Nhật & Loan	\$50.00
#276. Bà Phạm Cậy	\$50.00
#308.	\$50.00
#313. A.C Phan Ngọc Linh	\$50.00
#343. A.C Trần Quang Hà & Thảo	\$50.00
#347. A.C Trần Huy Hoàng & Phương	\$50.00
#350. A.C Trần Phi Hùng & Huyền	\$50.00
#392. Ô.B Phạm Văn Nhân & Huyền	\$50.00
#396. A.C Vũ Văn Hân & Liễu	\$50.00
#423. A.C Nguyễn Thanh Hùng & Lan	\$50.00
#476. A.C Nguyễn Phú & Hiền	\$50.00
#546. A.C Nguyễn Quang Trường	\$50.00
#682. A.C Trần Văn Ngô & Cường Thu	\$50.00
#736. Chị Đinh Thị Mộng Thêu	\$50.00
#756. A.C Lê Khắc Tiến & Bích Ngọc	\$50.00

*Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp,
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.*

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI

Quý Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất của từng người trong Giáo xứ. Kính mời quý gia đình có những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ.

1. Anh Đa-minh Nguyễn Thanh Tùng, 52 tuổi. Mất ngày 15/2/2013, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 15/2/2025.
2. Chị Maria Nguyễn Lisa, 57 tuổi. Mất ngày 17/2/2017, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 17/2/2025.

3. Anh Giu-se Hoàng Trọng Khuê, 63 tuổi. Mất ngày 17/2/2020, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 17/2/2025.
4. Cụ Bà Maria Catarina Nguyễn Thị Phụng, 85 tuổi. Mất ngày 19/2/2023, dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 19/2/2025.
5. Anh Phê-rô Nguyễn Quang Huy, 36 tuổi. Mất ngày 21/2/2002, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 21/2/2025.
6. Anh Giu-se Nguyễn Khắc Lương, 69 tuổi. Mất ngày 22/2/2011, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 22/2/2025.
7. Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh, 90 tuổi. Mất ngày 22/2/2000, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 22/2/2025.
8. Anh Giu-se Trần Văn Đăng, 45 tuổi. Mất ngày 25/2/2002, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 25/2/2025.
9. Bà Cố Catarina Lại Thị Màu, 75 tuổi. Mất ngày 27/2/2014, dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 27/2/2025.
10. Chị Maria Nguyễn Thị Ánh, 62 tuổi. Mất ngày 28/2/2011, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 28/2/2025.
11. Ông Cố Tô-ma Nguyễn Quang Thanh, 88 tuổi. Mất ngày 29/2/2024, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 28/2/2025.

GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn

